



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jaddkam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: จันทร์ 6 มกราคม 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3077

หน้า: 10(ซ้าย)

Col.Inch: 51.55 Ad Value: 77,325

PRValue (x3): 231,975

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: ตะวันออกที่ท่าพระอาทิตย์: หมอนยางธรรมนัสคิดได้ แต่ไม่ทำนะดีแล้ว



ตะวันออกที่ท่าพระอาทิตย์

โดย นพ. นรนารถ

หมอนยางธรรมนัส คิดได้ แต่ไม่ทำนะดีแล้ว

ดูเหมือนว่า โครงการหมอนยางพระราชัฐ ไอเดียของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่เรียกเสียงฮือฮาว่า คิดได้อย่างไร จะไม่ได้แจ้งเกิดเสียแล้ว

ก่อนสิ้นปี นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดถึงเรื่องนี้สั้นๆ ว่า ยังเป็นเพียงแนวความคิด ยังไม่มีข้อยุติใดๆ ทั้งสิ้น และยังไม่มีกระแสเรื่องนั้นมาถึงตน ตนได้พูดในที่ประชุม ครม.แล้วว่า โครงการนี้ถ้าคิดแล้วมันผิดก็ไม่ต้องทำ แล้วต้องดูว่า ราคาแพงหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ และช่วยแก้ปัญหาราคายางพาราได้หรือไม่

เปิดศักราชใหม่ได้ไม่กี่วัน ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์สื่อว่า อยู่ระหว่างมอบหมายคณะทำงานหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานกับกระทรวงต่างๆ ซึ่อย่างพารามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะทำการค่างพาราปรับสูงขึ้น

การให้สัมภาษณ์นั้นเป็นการตอบโต้กระแสข่าวที่ว่า ร.อ.ธรรมนัส เตรียมของบกลาง 18,000 ล้านบาท จัดทำโครงการหมอนยางพาราพระราชัฐ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัสปฏิเสธว่า ไม่เป็นความจริง ตนเองไม่เคยให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างมอบหมายให้คณะทำงานศึกษาการนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า จะทำโครงการใด และใช้งบประมาณเท่าไร เนื่องจากการใช้งบประมาณแผ่นดินจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

นับเป็นท่าทีที่แตกต่างไปจากก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิง จากเดิมที่มีการกำหนดวิธีการไว้อย่างชัดเจนว่า จะออกสลากการกุศลหาเงิน 18,000 ล้านบาท ให้องค์การตลาด



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

เพื่อการเกษตร หรือ อ.ต.ก.ผลิตหมอนยางพารา 30 ล้านใบแจกประชาชนทั่วประเทศ โดยจะเริ่มแจกตอนต้นปีใหม่

เมื่อเปลี่ยน พ.ศ.ใหม่กลายเป็นอยู่ระหว่างการศึกษาว่า จะทำอะไรที่จะทำให้มีการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น

เป็นข่าวดีของประเทศไทย ที่จะไม่ต้องนำเข้าพริก ละเอียดเม่น้ำ ด้วยราคาที่สูงลิ่ว 18,000 ล้านบาท

ถ้าการแจกหมอนยางพารา จะทำให้ราคายางในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจริง อย่างที่ ร.อ.ธรรมนัสเคยพูดไว้ รัฐบาลก็ควรจะนำ “ธรรมนัสโมเดล” ไปใช้กับผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆ เช่น ทำข้าวถุงแจกคนไทยทั่วประเทศ เพื่อยกระดับราคาข้าว ทำเงาะกระป๋อง นำลำไยแจกทุกครัวเรือน เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร

โครงการหมอนยางพาราพระราชัฐนี้ เดิมที่จะให้ อ.ต.ก.เป็นผู้ดำเนินการ เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ร.อ.ธรรมนัส

ก่อนหน้านี้ในวันที่ 11 ธันวาคม ร.อ.ธรรมนัส เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งน้องชายตัวเองนายอัศวินพรหมเผ่า เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะตัวแทนสถาบันเกษตรกรในคณะกรรมการ อ.ต.ก.หลังจากนั้นไม่กี่วัน โครงการแจกหมอนยางก็ถูกบั่นขืนมา

เดิมทีงบประมาณ 18,000 ล้านบาทนี้ ถูกกำหนดไว้แล้วว่า อ.ต.ก.จะกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส.มาผลิตหมอน 30 ล้านใบ และจะชำระเงินกู้ด้วยการขออนุมัติ ครม.ให้ อ.ต.ก.ออก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: จันทร์ 6 มกราคม 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3077

หน้า: 10(ซ้าย)

Col.Inch: 51.55 Ad Value: 77,325

PRValue (x3): 231,975

คลิป: สี่สี่

คอลัมน์: ตะวันออกที่ท่าพระอาทิตย์: หมอนยางพาราหนี้สัคดีได้ แต่ไม่ทำหนี้ดีแล้ว

สลากการกุศลตั้งแต่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 หาเงินมาคืน ธ.ก.ส.

บังเอิญว่า หนึ่งในธุรกิจหลักของ ร.อ.ธรรมนัส ก่อนหน้าที่จะมารับตำแหน่ง รรมช. คือ ยี่ปั่วรายใหญ่ กองสลาก ยิ่งมีการออกสลากกินแบ่ง สลากการกุศล มากเท่าใด ยี่ปั่วก็จะได้รับสลากไปขายต่อมากขึ้นเท่านั้น ตามโควตาที่มีอยู่ ส่วนต่างราคาที่จะได้รับก็จะยิ่งมากขึ้น เป็นเงาตามตัว

โครงการหมอนยางพาราจะช่วยยกระดับราคา ยางพาราได้หรือไม่ ไม่รู้ แต่จะช่วยยกระดับรายได้ของ ยี่ปั่วกองสลากแน่นอน

โชคดีที่ อ.ต.ก.มีผลดำเนินงานขาดทุนติดต่อกัน เกิน 3 ปีทำให้กู้เงิน ธ.ก.ส.ไม่ได้ แผนการที่จะออกสลาก การกุศล 18,000 ล้านบาท จึงล้มเลิกไปโดยปริยาย

ข้อจำกัดเรื่องแหล่งงบประมาณที่จะมาดำเนิน โครงการหมอนยางพาราประชารัฐ น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้โครงการนี้เดินต่อไม่ได้ แต่สาเหตุหลักน่าจะมาจากความเหมาะสมเป็นไปได้ของโครงการที่จะยกระดับ ราคายางพารา ดังที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวไว้ในการประชุม ครม.ว่า

โครงการนี้ถ้าคิดแล้วมันผิดก็ไม่ต้องทำ แล้วต้อง ดูว่า ราคาแพงหรือไม่ คุ่มค่าหรือไม่ และช่วยแก้ปัญหา ราคายางพาราได้หรือไม่

โชคดีของประเทศไทย โชคดีของรัฐบาลที่จะไม่ ต้องถูกเยาะเย้ย เสียชื่อเสียง คิดได้อย่างไร หากยอมให้ เกิดโครงการแจกหมอนยางพารา 30 ล้านใบ.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวน้ำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 7 มกราคม 2563

ปีที่: 40 ฉบับที่: 14133 หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 23.71 Ad Value: 29,637.50 PRValue (x3): 88,912.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.จับมือPTTOR เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา

กยท.จับมือPTTOR เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มในรูปแบบสถาบันเกษตรกร เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มมูลค่า และยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรหาพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา ภายใต้โครงการ “จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทย” ปีที่ 3 โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกยท.และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คาดว่า จะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน

การหาพื้นที่จำหน่าย เพิ่มรายได้ มีช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และหาแนวทางดำเนินธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เสริมสร้างเศรษฐกิจประชารัฐ มีเป้าหมายคือ สถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างโอกาสช่องทางการตลาดได้ง่ายขึ้น เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนต่อไป

ด้านนายณัฐวุฒิ ศิริสังวัตน์ ผู้จัดการเขตการขายอาวุโส บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PT-TOR กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนสนับสนุนโครงการ “จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย” ปีที่ 3

ร่วมกับ กยท. โดยเปิดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนได้นำสินค้าแปรรูปจากยางพาราเข้ามาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยพัฒนาและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายหาพื้นที่จำหน่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางได้อีกช่องทางหนึ่ง

“บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ต้องการให้สถานีบริการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ตามแนวคิด living community ที่พร้อมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาสินค้า บริการ ความเป็นอยู่ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้มแข็ง” นายณัฐวุฒิ กล่าวเพิ่มเติม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: อังคาร 7 มกราคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14133

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 35.18 Ad Value: 43,975

PRValue (x3): 131,925

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พาณิชย์ลุยตลาดอินเดียนำทัพเอกชนจับคู่เจรจาการค้า

พาณิชย์ลุยตลาดอินเดีย นำทัพเอกชนจับคู่เจรจาการค้า

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 16-20 มกราคมนี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ นำคณะผู้แทนการค้าเอกชนเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดีย (ณ เมืองเบงกอลูร์ และไฮเดอราบัด เพื่อเร่งขยายโอกาสและสู่ทางการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการของไทยสู่ตลาดอินเดียอย่างต่อเนื่อง

“อินเดียเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของไทย ด้วยจำนวนประชากรรวมกว่า 1,300 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน ที่สำคัญอินเดียเป็นตลาดที่พึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนดังเช่นที่ประเทศอื่น ๆ ประสบมากนัก”

ทั้งนี้กรมได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการของไทยสู่ตลาดอินเดียอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งแสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทดแทนตลาดส่งออกเดิมของไทยในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และเป็นไปตามนโยบายของรมว.พาณิชย์ที่เร่งขยายตลาดอินเดียเชิงรุกโดยเจาะตลาดเป็นรายรัฐ รวม 8 รัฐเป้าหมายของอินเดีย ได้แก่ รัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐกรณาฏกะ รัฐทมิฬนาฑู รัฐเตลังกานา นิวเดลี รัฐเบงกอลตะวันตก และรัฐเจ็ดสวามน้อย หรือรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย” อธิบดีสมเด็จให้ข้อมูลเพิ่มเติม

การนำคณะผู้แทนการค้าเอกชนเดินทางเยือนเมืองเบงกอลูร์และไฮเดอราบัดครั้งนี้ เป็นการมุ่งเจาะตลาดอินเดียเพิ่มใน 2 รัฐเป้าหมาย ได้แก่ รัฐกรณาฏกะ และรัฐเตลังกานา ซึ่งทั้ง 2 รัฐถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีของอินเดีย ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจอื่นๆ ตามมาอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า การท่องเที่ยว เป็นต้น ทำให้มีความต้องการสินค้าและบริการต่างๆ อีกมากเพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง รวมถึง

ความต้องการของนักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติด้วย

นอกจากกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจสินค้าประเภทต่างๆ ทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม อาทิ แป้งมันสำปะหลัง ไม้ยางพารา อาหาร ผลไม้ วัสดุก่อสร้าง เครื่องสำอาง เป็นต้น ไฮไลท์สำคัญในการเยือนอินเดียครั้งนี้ยังประกอบด้วยพิธีเปิดตัวร้านค้าออนไลน์ของไทย (TOPTHAI Store) บนเว็บไซต์ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดีย (Bigbasket.com) เป็นครั้งแรก ซึ่งกรมเพิ่งลงนาม MOU กับเว็บไซต์ดังกล่าวในช่วงการจัดโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมมนาและสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกับสภาธุรกิจไทย-อินเดียในกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง และงานสัมมนาโอกาสของไม้ยางพาราไทยในตลาดอินเดียร่วมกับสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าอาหารและผลไม้ไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำของอินเดียอีก 2 แห่งด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กนัหุัน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: อังคาร 7 มกราคม 2563

ปีที่: 16 ฉบับที่: 3904

หน้า: 1 (บนซ้าย), 5

Col.Inch: 45.06 Ad Value: 33,795

PRValue (x3): 101,385

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'NER' ลูกค้าใหม่หนุนยอดขายชุปันผล5%-เคาะเป้า3.36บาท



หุ้นหุ้น - NER โบรกสองผลงานปี 2563 ยังเติบโตได้จากออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้งจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ คาดช่วยเพิ่มปริมาณขายเพิ่มขึ้น 44% จากปีก่อน คาดกำไรสุทธิที่ 574 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน ด้านราคาหุ้นซื้อขายบน P/E เพียง 8 เท่า ยังให้ผลตอบแทนเงินปันผลราว 5% ต่อปี คงแนะนำ "ซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 2563 ที่ 3.36 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุถึง บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ในบทวิเคราะห์ว่า แม้แนวโน้มไตรมาส 4/2562 การดำเนินงานอาจลดลงจากไตรมาสก่อนตามราคายางที่ลดลง แต่หากการดำเนินงานปี 2562 คาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องจาก 1.การขยายกำลังการผลิตยางแผ่นรมควันผสม 60,000 ตัน ส่งผลให้ในปี 2562 มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 292,800 ตัน เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

● คาดราคาขายเพิ่ม 5-6%

2.การย้ายฐานการผลิตของลูกค้าไปยังอินโดนีเซียเพื่อลดปัญหาภาษีส่งออกของเงินทำให้บริษัทได้รับผลบวกจากปัจจัยดังกล่าวซึ่งจะเห็นจากปริมาณขายในประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามลำดับ และลดผลกระทบจากค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นด้วย ทางฝ่ายคาด

'NER' ลูกค้าใหม่หนุนยอดขายชุปันผล5%-เคาะเป้า3.36บาท



ยอดขายปี 2562 เพิ่ม 27% จากปีก่อนที่ 12,809 ล้านบาท ภายใต้สมมติฐานปริมาณขายเพิ่มขึ้น 25% ขณะที่ราคาขายคาดเพิ่ม 5-6% จากปีก่อน และคาดแนวโน้ม Margin อ่อนลงเล็กน้อยจากสัดส่วนการขาย STR เพิ่มขึ้น ประมาณการกำไรสุทธิ 539 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อน ขณะที่สงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลกระทบต่อ การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยไปจีนโดย 11 เดือนของปี 2562 มูลค่าการส่งออกลดลง 10.6% จากปีก่อน อยู่ที่ 3,818 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสวนทางกับปริมาณขายของบริษัทที่มีปริมาณขายเพิ่มขึ้นทั้งตลาดส่งออกและการขายในประเทศ แต่

ตลาดส่งออกมีอัตราเติบโตน้อยกว่าจากผลที่เกิดขึ้น ขณะที่ปริมาณขายในประเทศจะเติบโตสูงกว่ามากจากอันติสส์ของการย้ายฐานการผลิตของเงินมาไทย

ทั้งนี้ IRSG คาดการณ์ปริมาณการบริโภคยางตลาดโลกในปี 2561 ยังมีอัตราเติบโต 2.8% จากปีก่อน แต่ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่เกิดขึ้นทำให้ คาดว่าการบริโภคในปี 2562 และ 2563 จะเติบโตเพียง 2.2% และ 1.8% ตามลำดับ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการขายที่เกี่ยวข้องกับยางล้อจะขยายตัวเหลือเพียง 1.6% และ 1.3% ตามลำดับ ขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยางล้อ ยังเติบโตได้ 3.1% และ 2.6% ตามลำดับ

● ลูกค้าใหม่หนุนยอดขายพุ่ง

สำหรับแนวโน้มการดำเนินงานปี 2563 ทางฝ่ายคาดยังเติบโตได้ต่อเนื่องจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นทั้งจากลูกค้าเดิม อีกทั้งลูกค้าใหม่จะเริ่มส่งมอบได้ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นไป

ประกอบกับบริษัทมีการขยายกำลังการผลิตรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้ทางฝ่ายคาดปริมาณขายปี 2563 จะเพิ่มขึ้น 44% จากปีก่อน ราคาขายเฉลี่ยคาดว่าจะลดลง 4% ส่งผลให้ยอดขายอยู่ที่ 17,543 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 41% จากปีก่อน แต่คาดแนวโน้ม Margin อ่อนลงเล็กน้อย และคาดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น คาดกำไรสุทธิที่ 574 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน

แม้ทางฝ่ายอาจมีความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อการขายที่ทำได้ยากขึ้นจากฐานลูกค้าของบริษัทจะอิงอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เป็นหลัก แต่การได้มาซึ่งลูกค้าใหม่จะช่วยเพิ่มปริมาณขายให้เพิ่มขึ้นอีกทาง ณ ราคาปัจจุบันซื้อขายบน P/E เพียง 8 เท่าไม่แพงมากหากเทียบกับอัตราเติบโตของการดำเนินงาน และยังให้ผลตอบแทนเงินปันผลราว 5% ต่อปี ทางฝ่ายคงแนะนำ "ซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 2563 อยู่ที่ 3.36 บาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 7 มกราคม 2563

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15276

หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 24.73 Ad Value: 38,331.50 PRValue (x3): 114,994.50

คลิป: สี่สี่

คอลัมน์: จอดป้ายประชาชน: พลังรัฐ เสกราคายาง

จอด
ป้าย **ประชาชน**

พลังรัฐ เสกราคายาง

๖ มั้จะก้าวเข้าสู่ปี 2563 แล้ว แต่ปัญหาราคายางตกต่ำ ยังคงเป็นเงาตามติดรัฐบาล รอเวลาให้โซว์ฝีมือให้เป็นรูปธรรม

เพราะตั้งแต่เปิดปี ข้าราชการพาราภิบาลก็ไม่ได้ดีซะแล้ว โดยราคายางพารามีการปรับตัวต่ำลงเกือบแตะ 30 บาทต่อกิโลกรัม แต่ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชี้แจงว่า เป็นแค่ผลจากการหยุดส่งออกในชวงเทศกาลเท่านั้น และเชื่อว่าราคาจะกลับมาฟื้นตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ อย่างแน่นอน

แต่จากเหตุผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นต่อสถานการณ์ราคายางพาราในประเทศเป็นอย่างมาก โดยชาวสวนยาง และภาคเอกชน มีความกังวลว่าราคายางจะกลับมาอยู่ที่ 100 บาท ต่อ 3 กิโลกรัมหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นคงต้องออกมาเรียกร้องอีกเป็นแน่!!

ด้านรัฐบาลไม่ได้นั่งนอนใจ ทางกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่าในส่วนของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรยังเดินหน้าอยู่ทุกโครงการไม่เว้นแม้แต่โครงการหมอนยางพาราประชารัฐ เบื้องต้นดูเหมือนข้าราชการในกระทรวง จะยังไม่มีการหารือกันอย่างเป็นทางการ

โดยเฉพาะ 4 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ดูเหมือนจะถูกจับจ้องจากทุกสายตาดังการทำงานที่ไม่เป็นไปในทิศเดียวกันมากที่สุด

แต่ **เฉลิมชัย ศรีอ่อน** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ก็ยืนยันว่า โครงการหมอนยางฯ ยังเดินหน้าต่อไป แต่ในเรื่องของรายละเอียดบางข้อขอให้มีความชัดเจนก่อนจึงจะออกมาแถลงให้ประชาชนได้รับทราบ

รายงานข่าวระบุว่า **จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เรียกหน่วยงานภาครัฐร่วมหารือเกี่ยวกับมาตรการการใช้ภายในประเทศ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาราคายางต่อไป วันที่ 13 มกราคมนี้

ต้องติดตามกันต่อไปว่าการรวมพลังภาครัฐในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนกลับมามั่นใจในนโยบายของภาครัฐ และสามารถผลักดันราคายางให้โตแตะ 60 บาทต่อกิโลกรัม อย่างที่ภาครัฐตั้งใจไว้หรือไม่

ตามลุ้นกันต่อไป...

ภาคพร บุญมี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 7 มกราคม 2563

ปีที่: 42 ฉบับที่: 15276

Col.Inch: 13.10 Ad Value: 20,305

ภาพขาว: ราคาว่าง

หน้า: 9(บน)

PRValue (x3): 60,915

คลิป: 55



ราคาว่าง - ชาวสวนยางพารา ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ต้องเร่งกรีดยางและนำออกมาขาย หลังเดือดร้อนหนักจากปัญหาราคายางตกต่ำขณะนี้เหลือ กก.ละ 33 บาท ขณะที่ปริมาณน้ำยางก็หดลง ชาวสวนยางเหลือเวลากรีดยางได้อีกเพียงประมาณเดือนเศษ ต้องหยุดกรีดประจำปี จึงรู้สึกกังวลจะไม่มีเงินพอใช้จ่าย เมื่อวันที่ 5 มกราคม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มิตีหุ่น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 7 มกราคม 2563

ปีที่: - ฉบับที่: - หน้า: 1(กลาง), 2

Col.Inch: 81.45 Ad Value: 28,507.50 PRValue (x3): 85,522.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: NER รายใหญ่จีน ป้อนดีลยักษ์ กำไรนิวไฮยาว-เป้า3.36บ.

NER

รายใหญ่จีน
ป้อนดีลยักษ์

กำไรนิวไฮยาว-เป้า3.36บ.

(อ่านต่อหน้า 2) >

ชูวิทย์ จังธนสมบุรณ์

ต่อจากหน้า 1

NER

NER ส่งชிக 8 ม.ค.นี้ บริษัทล้อยางรายใหญ่จากประเทศจีน บินลัดฟ้าเจรจาป้อนดีลใหญ่ แถมลูกค้าใหม่ทั้ง 7 รายยังสั่งออเดอร์ไม่หยุด ปี 63 ตั้งเป้ารายได้พุ่งเกิน 30% เม้ายอดขายยางไว้ที่ 4 แสนตัน เพิ่มขึ้น 52% จากปีก่อน เผยโรงงานใหม่พร้อมเดินเครื่อง เม.ย.นี้ ต้นกำลังผลิตรวมพุ่ง 4.6 แสนตันต่อปี

ผู้สื่อข่าว "มิตีหุ่น" รายงานว่า บมจ.นอร์ทิส รับเบอร์ หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแปรรูป โดย "นายชูวิทย์ จังธนสมบุรณ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า แม้ผลประกอบการไตรมาส 4/62 จะอ่อนตัวลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เพราะออเดอร์ที่ส่งมอบในช่วงไตรมาสสุดท้ายเป็นออเดอร์ที่ได้รับมาในช่วงไตรมาส 2/62 ซึ่งเป็นช่วงราคายางปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดีทั้งปี 62 มั่นใจทั้งกำไรสุทธิและรายได้รวมจะเติบโตทำนิวไฮ เพราะจากยอดขายทั้งปีทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 260,000 ตัน

ปี 63 รายได้พุ่ง 30%

ส่วนในปี 63 บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% ซึ่งตั้งเป้ายอดขายยางไว้ที่ 400,000 ตัน เพิ่มขึ้น 52% จากปีก่อน โดยในปี 63 ราคายางเฉลี่ยจะสูงกว่าปีก่อนค่อนข้างมากจากอุปทานยางทั่วโลกที่ตั้งตัวขณะที่อุปสงค์ยางค่อนข้างมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อของผู้ซื้อจากประเทศจีน

โดยวันที่ 8 ม.ค.63 นี้ จะมีลูกค้ารายใหม่ซึ่งเป็น "บริษัทล้อยางรายใหญ่" ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศจีนจะเข้ามาขอเยี่ยมชมโรงงาน NER จะมีโอกาสป้อนออเดอร์ล็อตใหญ่ในระยะถัดไป ส่วนลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในช่วงปลายปี 62 ทั้ง 7 ราย ได้แก่ 1.Zhongce Rubber Thailand, 2. Triangle Tyre Co.,Ltd, 3. Silun Tire,4.Wuchan Zhongda Utech Singapore, 5. Chongqing General Trading Chemical , 6. Qingdao YaKai International ,7. Hongkong Tiancheng Investment&Trading Co.,Ltd ยังทยอยสั่งออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

โรงงานใหม่พร้อมผลิต Q2

พร้อมกันนี้ยังมีลูกค้ารายใหญ่ 2 ราย พร้อมทั้งจะเซ็นสัญญา Long Term เมื่อโรงงานใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ คือ MICHELIN และ Apollo Tyre โดยโรงงานใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 63 มีกำลังการผลิตเต็มที่ 170,000 ตันต่อปี ตั้งเป้าการใช้กำลังผลิต 70% และปี 64 จะเต็ม 100% จากปัจจุบันโรงงานเดิมมีกำลังผลิตเต็มที่ 290,000 ตันต่อปี ปัจจุบันใช้กำลังผลิตไปกว่า 260,000 ตัน เมื่อรวมกำลังการผลิตเต็มที่ทั้งของเก่าและใหม่ทำให้กำลังผลิตเพิ่มเป็น 460,000 ตันต่อปี ล่าสุดบริษัทมีลูกค้ารวมระยะสั้นและยาวประมาณกว่า 30 ราย

พูดโปรดักส์ใหม่ เม.ย.นี้

นายชูวิทย์ กล่าวเสริมว่า เดือน เม.ย.นี้ บริษัทเตรียมออก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติหุ่น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 7 มกราคม 2563

ปีที่: - **ฉบับที่:** - **หน้า:** 1(กลาง), 2

Col.Inch: 81.45 **Ad Value:** 28,507.50 **PRValue (x3):** 85,522.50

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: NER รายใหญ่จีน ป้อนดีลยักษ์ กำไรนิวไฮยาว-เป้า3.36น.

สินค้าใหม่ ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นแผ่นปูนอ่อน แผ่นรองในพื้นที่ดอกของปลั๊กตัว โดยบริษัทมีการพัฒนาสูตรร่วมกันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดยความต้องการในตลาดนี้มีสูงมาก จึงมั่นใจว่าจะได้ รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี

โดย “สินค้าใหม่” จะให้อัตรากำไรขั้นต้น (มาร์จิ้น) สูงถึง 25% เมื่อเทียบกับธุรกิจยางที่ให้มาร์จิ้นเพียง 5% เท่านั้น ดังนั้นจะช่วยผลักดันให้ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น โดยในปี 63 ตั้งเป้ารายได้จากสินค้าใหม่ไว้ประมาณ 300-400 ล้านบาท หรือ กำไรเฉลี่ย 50-60 ล้านบาท และจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในปีถัดไป (ยังไม่รวมไว้ในประมาณการณปี 63)

เคาะราคา 3.36 บาท

ด้าน “น.ส.นริศวิศเวตกานต์” นักวิเคราะห์บล.ฟิลลิป ประเมินราคาปัจจุบันซื้อขายบน P/E เพียง 8 เท่าไม่แพงมากหากเทียบกับอัตราเติบโตของการดำเนินงาน และยังให้ผลตอบแทนเงินปันผลราว 5% ต่อปี ดังนั้นแนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 3.36 บาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 8 มกราคม 2563

ปีที่: 42 ฉบับที่: 15277 หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 24.73 Ad Value: 38,331.50 PRValue (x3): 114,994.50

คลิป: สี่สี่

คอลัมน์: จอดป้ายประชาชน: พลังรัฐ เสกราคายาง

จอด
ป้าย ประชาชน

พลังรัฐ เสกราคายาง

๖ มั้จะก้าวเข้าสู่ปี 2563 แล้ว แต่ปัญหาราคายางตกต่ำ ยังคงเป็นเงาตามติดรัฐบาล

รอเวลาให้โซว์ฟีมีโอให้เป็นรูปธรรม เพราะตั้งแต่เปิดปี ชาวยางพาราก็ไม่สู้ดี ซะแล้ว โดยราคายางพารามีการปรับตัวต่ำลง เกือบแตะ 30 บาทต่อกิโลกรัม แต่ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชี้แจงว่า เป็นแค่ผลจากการหยุดส่งออกเดอริในช่วงเทศกาลเท่านั้น และเชื่อว่าราคาจะกลับมาฟื้นตัวในเดือนกุมภาพันธ์ นี้อย่างแน่นอน

แต่จากเหตุผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นต่อสถานการณ์ราคายางพาราในประเทศเป็นอย่างมาก โดยชาวสวนยาง และภาคเอกชน มีความกังวลว่าราคายางจะกลับมาอยู่ที่ 100 บาท ต่อ 3 กิโลกรัมหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นคงต้องออกมาเรียกร้องอีกเป็นแน่!!

ด้านรัฐบาลไม่ได้นั่งนอนใจ ทางกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่าในส่วนของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรยังเดินหน้าอยู่ทุกโครงการ ไม่เว้นแม้แต่โครงการหมอนยางพาราประชารัฐ เบื้องต้นดูเหมือนข้าราชการในกระทรวง จะยังไม่มีการหารือกันอย่างเป็นทางการ

โดยเฉพาะ 4 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ดูเหมือนจะถูกจับจ้องจากทุกสายตางานที่ไม่น่าเป็นไปในทิศเดียวกันมากที่สุด

แต่ **เฉลิมชัย ศรีอ่อน** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ก็ยังยืนยันว่า โครงการหมอนยางฯ ยังเดินหน้าต่อไป แต่ในเรื่องของรายละเอียดบางข้อขอให้มีความชัดเจนก่อนจึงจะออกมาแถลงให้ประชาชนได้รับทราบ

รายงานข่าวระบุว่า **จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เรียกหน่วยงานภาครัฐร่วมหารือเกี่ยวกับมาตรการการใช้ภายในประเทศ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาราคายางต่อไป วันที่ 13 มกราคมนี้

ต้องติดตามกันต่อไปว่าการรวมพลังภาครัฐในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนกลับมามั่นใจในนโยบายของภาครัฐ และสามารถผลักดันราคายางให้โตแตะ 60 บาทต่อกิโลกรัม อย่างที่ภาครัฐตั้งใจไว้หรือไม่

ตามลุ้นกันต่อไป...

ภาคพร บุญมี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 8 มกราคม 2563

ปีที่: 71

ฉบับที่: 22632

หน้า: 11(ล่าง)

Col.Inch: 8.82

Ad Value: 9,702

PRValue (x3): 29,106

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยาง "ใบร่วง" ระบาดเสียหายร่วม 1 ล้านไร่

ยาง "ใบร่วง" ระบาด เสียหายร่วม 1 ล้านไร่

นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประธานสัมพันธ์
คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาว
สวนยางระดับประเทศการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) เปิดเผยว่า โรคใบร่วงยังระบาดหลาย
จังหวัดทั่วภาคใต้ ขณะนี้ได้รับความเสียหายแล้ว
เกือบ 1 ล้านไร่ และแนวโน้มจะดีขึ้น เมื่อ
ฝนหยุดตก ต้นยางพาราที่เกิดโรคใบร่วงนั้นจะ
ทำให้น้ำยางสดหดหายไปเป็นจำนวนมาก ให้
ผลผลิตประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์/ไร่/วัน จะทำให้
ปริมาณยางพาราหายไปจากตลาดและรายได้ของ
เกษตรกรหดหายไปจำนวนหนึ่ง ขณะที่เกษตรกร
ชาวสวนยางบางพื้นที่ได้ปรับตัวทำเกษตรผสมผสาน
รัฐบาลและ กยท.ให้การสนับสนุน มั่นใจว่าอีก
ไม่นานยางพาราจะมีทิศทางที่ดีขึ้น.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 มกราคม 2563 เวลา 06:36

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: สวนยางใต้เฮ! เริ่มจ่ายประกันรายได้ตลอด 2 แล้ว 1-15 ม.ค.นี้

LINE TODAY

Top

ดวง

ทั่วไป

บันเทิง

กีฬา

ไลฟ์สไตล์

แฟชั่น บิวตี้

More ▾

สวนยางใต้เฮ! เริ่มจ่ายประกันรายได้ตลอด 2 แล้ว 1-15 ม.ค.นี้

Prachachat

เผยแพร่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.20 น.

แก้ไข 6 มกราคม 2563 เวลา 11.35 น.

♥ 0

💬 0



รหัสข่าว: I-I200107000586

หน้า: 1/3



นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประธานสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2563 โครงการประกันรายได้ยางพาราลดที่ 2 จะได้รับเงินชดเชยทุกราย ทั้งบัตรเขียวและชมพู ตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 62 ซึ่งระบุเงื่อนไขกำหนดราคาอ้างอิงในการประกันรายได้ตามชนิดยางและอัตราค่าชดเชยรายได้ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 โดยใช้ราคาการซื้อขายยางเฉลี่ยย้อนหลัง 60 วัน (22 ต.ค.-20 ธ.ค. 62) จากตลาดกลางกยท. ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ

ยกตัวอย่าง ยางแผ่นดิบ ราคาประกัน 60.00 บาท/กก. ราคาอ้างอิง 39.07 บาท ชดเชย 20.93 บาท/กก. ส่วนน้ำยางสด DRC 100 ราคาประกัน 57.00 บาท/กก. ราคาอ้างอิง 38.09 บาท ราคาชดเชย 18.91 บาท/กก. และยางก้อนถ้วย DRC 50% ราคาประกัน 23.00 บาท/กก. ราคาอ้างอิง 15.46 บาท/กก. ราคาชดเชย 7.54 บาท/กก.

สำหรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และตามมติคณะรัฐมนตรีโดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1) ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (บัตรเขียว) แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,139,973 ราย 1.2 คนกรีด 299,235 ราย รวม 1,439,208 ราย และ 2) เกษตรกรแจ้งพื้นที่ปลูกยาง ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (บัตรชมพู) เจ้าของสวน 272,044 ราย

นายประยูรสิทธิ์กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ยางพาราที่น่าวิตกขณะนี้คือโรคใบร่วงที่ยังระบาดโดยได้รับความเสียหายเกือบ 1 ล้านไร่แล้ว กระจายไปหลายจังหวัดทั่วภาคใต้ แต่เมื่อหมดฝนแล้ง การระบาดจะช้าลง

“ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจชาวสวนยางในบางพื้นที่ภาคใต้ได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มดีขึ้น โดยทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชร่วมยาง ปศุสัตว์ ประมง ทั้งนี้ หากรัฐบาลส่งเสริมโครงการเงินอุดหนุนเบี้ยต่ำจะทำให้ดีขึ้นไปอีก”

นายประยูรสิทธิ์กล่าวต่อไปว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดประชุมวาระประจำปีงบประมาณ 2563-2565 มีการเลือกตั้ง ดร.ธีระชัย แสนแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่าย กยท.เป็นสมัยที่ 2 โดยมีรองประธาน 3 คน ได้แก่ นายสุรัตน์ เทือกสุนทรณ, นายประทพ สุขสนาน และนายประสิทธิ์ คุณประสาท

นอกจากนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประธาน 3 คน ได้แก่ 1.นายสวัสดิ์ ลาดपालะ 2.นายทรงวุฒิ ดำรงกุล 3.ร.ต.อ.สมพงษ์ พรหมมณี และคณะกรรมการที่ปรึกษาเครือข่ายอีก 3 คน ประกอบด้วย 1.นายอำนาจ ปะติเส 2.นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน 3.นายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ และ 4.นายเพิก เลิศวังพง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 มกราคม 2563 เวลา 06:36

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: สวนยางใต้เฮ! เริ่มจ่ายประกันรายได้ตลอด 2 แล้ว 1-15 ม.ค.นี้

สำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเครือข่ายด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
กิจการของเครือข่าย สนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีมูลค่าสูงสุด เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง โดยยึดผล
ประโยชน์ของสมาชิกชาวสวนยางเป็นสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุน จัดตั้งเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางเพื่อร่วมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แปรรูปผลผลิตอย่าง
อุตสาหกรรม และคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแต่ละระดับอาจตั้งกองทุนเพื่อ
สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้ตามที่สมาชิกส่วนใหญ่
เห็นชอบ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thai.ac

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 มกราคม 2563 เวลา 06:39

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: สวนยางใต้เฮ! เริ่มจ่ายประกันรายได้ล็อต 2 แล้ว 1-15 ม.ค.นี้

THALAC

ข่าวประจำวัน

ข่าวทั้งหมด

ข่าวบันเทิง

ข่าวไลฟ์สไตล์

ข่าวธุรกิจ วิชาการ

ข่าวการศึกษา

ข่าวทั่วไป

PRACHACHAT | สวนยางใต้เฮ! เริ่มจ่ายประกันรายได้ล็อต 2 แล้ว 1-15 ม.ค.นี้

หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 6 มกราคม 2563 เข้าดู : 36 ครั้ง



นายประยูรสิทธิ์ คุณานุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย ประชาชาติธุรกิจ ว่า ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2563 โครงการประกันรายได้ยางพาราล็อตที่ 2 จะได้รับเงินชดเชยทุกราย ทั้งบัตรเขียวและชมพู ตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 62 ซึ่งระบุเงื่อนไขกำหนดราคาอ้างอิงในการประกันรายได้ตามชนิดยางและอัตราค่าชดเชยรายได้ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 โดยใช้ราคาการซื้อขายยางเฉลี่ยย้อนหลัง 60 วัน (22 ต.ค.-20 ธ.ค. 62) จากตลาดกลางกยท. ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ

รหัสข่าว: I-I200107000602

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thai.ac

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 มกราคม 2563 เวลา 06:39

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: สวนยางใต้เฮ! เริ่มจ่ายประกันรายได้ล้น 2 แล้ว 1-15 ม.ค.นี้

ยกตัวอย่าง ยางแผ่นดิบ ราคาประกัน 60.00 บาท/กก. ราคากลางอ้างอิง 39.07 บาท ชดเชย 20.93 บาท/กก. ส่วนน้ำยางสด DRC 100 ราคาประกัน 57.00 บาท/กก. ราคากลางอ้างอิง 38.09 บาท ราคาชดเชย 18.91 บาท/กก. และยางก้อนถ้วย DRC 50% ราคาประกัน 23.00 บาท/กก. ราคากลางอ้างอิง 15.46 ราคาชดเชย 7.54 บาท/กก.

สำหรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และตามมติคณะรัฐมนตรีโดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1) ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (บัตรเขียว) แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,139,973 ราย 1.2 คนกรีด 299,235 ราย รวม 1,439,208 ราย และ 2) เกษตรกรแจ้งพื้นที่ปลูกยาง ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (บัตรชมพู) เจ้าของสวน 272,044 ราย

นายประยูรสิทธิ์กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ยางพาราที่น่าวิตกขณะนี้คือโรคใบร่วงที่ยังระบาดโดยได้รับความเสียหายเกือบ 1 ล้านไร่แล้ว กระจายไปหลายจังหวัดทั่วภาคใต้ แต่เมื่อหมดฝนแล้ง การระบาดจะช้าลง

ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจชาวสวนยางในบางพื้นที่ภาคใต้ได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มดีขึ้น โดยทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชร่วมยาง ปศุสัตว์ ประมง ทั้งนี้ หากรัฐบาลส่งเสริมโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำก็จะทำให้ดีขึ้นไปอีก

นายประยูรสิทธิ์กล่าวต่อไปว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดประชุมวาระประจำปีงบประมาณ 2563-2565 มีการเลือกตั้ง ดร.ธีระชัย แสนแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่าย กยท. เป็นสมัยที่ 2 โดยมีรองประธาน 3 คน ได้แก่ นายสุรดิษฐ์ เทือกสุบรรณ, นายประทีป สุขสนาน และนายประสิทธิ์ คุณประสาธ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประธาน 3 คน ได้แก่ 1.นายสวัสดิ์ ลาดปลาร้า 2.นายทรงวุฒิ ดำรงกุล 3.ร.ต.อ.สมพงษ์ พรหมมณี และคณะกรรมการที่ปรึกษาเครือข่ายอีก 3 คน ประกอบด้วย 1.นายอำนาจ ปะดิเส 2.นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน 3.นายเกรียงไกร เทพินทร์ อารีรักษ์ และ 4.นายเทิก เลิศวิงพง

สำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเครือข่ายด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจการของเครือข่าย สนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีมูลค่าสูงสุด เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง โดยยึดผลประโยชน์ของสมาชิกชาวสวนยางเป็นสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุน จัดตั้งเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อร่วมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แปรรูปผลผลิตยางสู่อุตสาหกรรม และคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแต่ละระดับอาจตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้ตามที่สมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบ

ทิมา Prachachat



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

komchadluek.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 มกราคม 2563 เวลา 06:42

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: แกนนำยางฯปิดดราม่าน้ำยาง 4 โลร้อย เหตุโรงงานปิดช่วงปิดใหม่

คม·ชัด·ลึก

🏠 [ข่าววันนี้](#) [ข่าวด่วน](#) [การเมือง](#) [อาชญากรรม](#) [บันเทิง](#) [กีฬา](#) [ต่างประเทศ](#) [เจาะประเด็นร้อน](#)

แกนนำยางฯปิดดราม่าน้ำยาง 4 โลร้อย เหตุโรงงานปิดช่วงปิดใหม่

7 มกราคม 2563 - 00:02 น.



ลึกกว่าข่าว

Shares :   

เปิดอ่าน 86 ครั้ง

รหัสข่าว: I-I200107000618

หน้า: 1/2



แขนงนำยางขั้ปิดคราม่าราคา น้ำยาง 4 โลร้อย เหตุโรงงานปิดช่วงปิดใหม่หยุดยาว วอนพรรคร่วมรัฐบาลร่วมมือกันเร่งแก้ราคาในประเทศตกต่ำสวนทางตลาดโลก

7 มกราคม 2563 นายสุนทร รัชชรงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สคยท.) เปิดเผยกรณีคราม่าราคา น้ำยางสดในโลโซเซียลเหลือ 4 กิโลกรัมต่อหนึ่งร้อย

โดยบอกว่าต้องเห็นใจพี่น้องชาวสวนยางรายย่อยที่หาเช้ากินค่ำ จำเป็นต้องกรีดยางในช่วงวันหยุดปีใหม่ ทำให้ถูกกดราคาน้ำยางสดเหลือเพียง 26-28 บาท จาก 35-38 บาทในช่วงเวลาปกติ

มีบางคนจับมาเป็นประเด็นออกข่าวผ่านสื่อเสียใหญ่โต ว่าราคาน้ำยางสดตกต่ำเหลือ 4 กิโลกรัมต่อหนึ่งร้อย โดยไม่อธิบายเหตุผลประกอบว่าช่วงปีใหม่โรงงานส่วนใหญ่ปิดทำการ ดังนั้นเมื่อโรงงานเปิดทำการ ล่าสู่น้ำยางก็ดีดตัวกลับมาที่ 39 บาท(ราคาหน้าโรงงาน)เป็นธรรมดาที่คนทั่วไปมักชอบกระจายข่าวร้าย มากกว่าการขยายข่าวดี

ในฐานะเกษตรกรที่ดี ก็ควรให้ข่าวสารและข้อมูลกับพี่น้องชาวสวนยางอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง ไม่ต้องชี้นำหรือมีวาระซ่อนเร้น ชาวบ้านเขาฉลาดพอที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองแต่ความจริงวันนี้ราคายางก็ยังคงตกต่ำอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับทิศทางราคายางของโลกที่ต้องขยับสูงขึ้น จากสาเหตุปริมาณยางที่หายไปจากโรคใบร่วงเกือบ 1 ล้านตัน และสถานการณ์สงครามระหว่างอเมริกาและอิหร่านที่กำลังปะทุ

นายสุนทร กล่าวว่า อยากเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งพรรคร่วมรัฐบาล เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเจ้าภาพหลักคือการยางแห่งประเทศไทย ที่ควรจับมือและช่วยกันผลักดันราคายางให้สูงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสวนยางไม่ขายขาดทุน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

globalrubbermarkets.com

File saved: Tuesday 7 January 2020 Time 06:50

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

Headline: Asian physical rubber prices: January 6, 2020



Home > Global rubber prices reports > ASIA

Global rubber prices reports ASIA

Asian physical rubber prices: January 6, 2020

January 6, 2020

Jan 6 (Reuters) – Asian physical rubber prices	
	Prices
Grade	\$1.61/kg
Thai RSS3 (February)	\$1.49/kg
Thai STR20 (February)	\$1,090/tonne
Thai 60% latex (bulk/February)	\$1,190/tonne
Thai 60% latex (drum/February)	\$1.48/kg
Malaysia SMR20 (February)	N/A
Indonesia SIR20	39.75 baht/kg
Thai USS3	